

Số: /BC-UBND

TP. Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**Kết quả thực hiện**  
**Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị**

Thực hiện Công văn số 245/TTT-NV3 ngày 22/3/2024 của Thanh tra tỉnh về việc đề nghị báo cáo thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi báo cáo kết quả như sau:

**I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị**

Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Công văn số 1145-CV/BNCTW ngày 18/8/2014 của Ban Nội chính Trung ương yêu cầu định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 33, UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể trong thành phố tổ chức thực hiện tốt việc kê khai và kiểm soát tài sản thu nhập theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập và Hướng dẫn 03-HD/UBKTTW ngày 03/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

**II. Kết quả thực hiện việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản năm 2023 (chỉ báo cáo số liệu người có nghĩa vụ kê khai thuộc thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập của cơ quan Thanh tra tỉnh)**

**1. Việc xây dựng kế hoạch, lập danh sách người có kế hoạch kê khai**

Sau khi nhận được Công văn số 1071/TTT-NV3 ngày 09/11/2023 của Thanh tra tỉnh về việc hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2023. Ngày 28/11/2023, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 211/KH-UBND về kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 của UBND thành phố. Ngày 26/12/2023, UBND thành phố ban hành Quyết định số 7406/QĐ-UBND phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 của cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND thành phố; UBND các xã, phường; các trường Mầm non, phổ thông công lập thuộc thành phố.

## **2. Kết quả kê khai của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện kê khai**

Tổng số lượng người phải kê khai: 54 người (gồm: Hàng năm 46 người, lần đầu 0 người, bổ sung 0 người và phục vụ công tác cán bộ 08 người).

Tổng số lượng người đã thực hiện kê khai: 54 người.

Tổng số lượng người chậm thực hiện kê khai, chưa kê khai: 0 người.

## **3. Kết quả công khai bản kê khai theo quy định**

Tổng số bản kê khai đã được công khai: 54 bản (gồm: Hàng năm 46 bản, lần đầu 0 bản, bổ sung 0 bản và phục vụ công tác cán bộ 08 bản), đạt 100% so với bản kê khai, trong đó:

+ Số bản kê khai được công khai bằng hình thức niêm yết 12, đạt tỷ lệ bao nhiêu phần 22% so với số bản đã công khai.

+ Số bản kê khai được công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp 42, đạt tỷ lệ bao nhiêu phần 78% so với số bản đã công khai.

- Số bản kê khai chưa được công khai: 0 bản.

## **4. Kết quả công tác kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập**

- Việc triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành các quy định pháp luật về kê khai tài sản, thu nhập: Không.

- Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra (nếu có): Không.

## **5. Việc xử lý vi phạm các quy định về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập (nếu có)**

Số người đã bị xử lý kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực: Không.

Số người đã bị xử lý kỷ luật do vi phạm thời gian trong minh bạch tài sản thu nhập: Không.

Số người bị xử lý trách nhiệm trong xác minh tài sản, thu nhập: Không.

## **III. Nhận xét, đánh giá**

### **1. Kết quả đạt được**

UBND thành phố quan tâm chỉ đạo việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản năm 2023. Về nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức đơn vị về sự cần thiết yêu cầu kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản là phù hợp với tình hình thực tế, được triển khai kịp thời, có sự quan tâm hướng dẫn của các cơ quan liên quan cấp trên. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện thường xuyên. Ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

Việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản được thực hiện đảm bảo nghiêm túc, trung thực và đúng thời hạn. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản thực hiện đúng trình tự thủ tục. Đến nay chưa có trường hợp nào phải tiến hành kiểm tra, xác minh về việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực hoặc theo đơn tố cáo, kiến nghị, kết luận của cơ quan cấp trên.

## **2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân**

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện công tác kê khai, công khai, xác minh tài sản thu nhập theo Chỉ thị số 33 của Bộ Chính trị ở một số cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố vẫn còn chưa được quan tâm đúng mức về công tác hướng dẫn, rà soát bản kê khai tài sản, thu nhập nên còn có sai sót trong nội dung kê khai.

## **IV. Đề xuất, kiến nghị**

Kính đề nghị Thanh tra tỉnh tiếp tục hướng dẫn, tập huấn công tác kê khai tài sản, thu nhập để người có nghĩa vụ kê khai thực hiện có hiệu quả và kê khai đúng quy định.

UBND thành phố báo cáo để Thanh tra tỉnh tổng hợp theo quy định./.

### ***Nơi nhận:***

- Thanh tra tỉnh;
- TT. Thành ủy; TT. HĐND thành phố;
- UBMTTQVN thành phố;
- CT, các PCT. UBND thành phố;
- Văn phòng HĐND&UBND;
- Thanh tra thành phố;
- Phòng Nội vụ thành phố;
- Lưu: VT, Thanh tra TP. tqc.

**CHỦ TỊCH**

**Trà Thanh Danh**

**BẢNG TỔNG HỢP**

**Kết quả thực hiện Chỉ thị 33 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản năm 2023**  
(kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /4/2024 của UBND thành phố)

STT	Nội dung	Kết quả
<b>I</b>	<b>Kết quả kê khai tài sản, thu nhập</b>	
1	Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập	24 đơn vị
	Tỷ lệ so với tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm kê khai	100%
2	Số cơ quan, tổ chức, đơn vị chậm thực hiện kê khai	0 đơn vị
	Tỷ lệ so với tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm kê khai	0%
3	Số người phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu	0 người
	Số người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập lần đầu	0 người
	Số người phải kê khai tài sản, thu nhập	54 người
	Số người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập	54 người
	Tổng số người chậm thực hiện kê khai	0 người
4	Tổng số người kê khai thuộc diện cấp ủy quản lý	người
5	Tổng số người kê khai thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý	người
<b>II</b>	<b>Kết quả công khai bản kê khai tài sản, thu nhập</b>	
1	Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức thực hiện việc công khai	24 đơn vị
	Tỷ lệ so với tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị	100%
2	Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức chưa thực hiện việc công khai	0 đơn vị
	Tỷ lệ so với tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị	0%
3	Số bản kê khai đã công khai	54 bản
	Công khai theo hình thức niêm yết	12 bản
	Công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp	42 bản
	Công khai theo hình thức khác (nếu có)	0 bản
4	Số bản kê khai chưa được công khai	0 bản
<b>III</b>	<b>Kết quả thực hiện giải trình, kiểm tra, xác minh tài sản</b>	
1	Số người đã được kiểm tra, xác minh	0 người
2	Số người được yêu cầu giải trình	0 người
3	Số người đã có kết luận về minh bạch tài sản, thu nhập	0 người
4	Số người đã có kết luận về kê khai tài sản, thu nhập không trung thực	0 người
<b>IV</b>	<b>Xử lý vi phạm</b>	
1	Số tổ chức vi phạm quy định về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản đã bị xử lý	0 đơn vị
2	Kết quả xử lý tổ chức	

3	Số cá nhân vi phạm quy định về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản đã bị xử lý	0 đơn vị
4	Kết quả xử lý cá nhân	0